



## เบรคเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตแรง

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซีย จะระงับโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเงิน 67.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับช่วยเหลือผู้บริโภครที่ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ เนื่องจากตลาดรถยนต์ในขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้น

จากข้อมูลของ bne IntelliNews พบว่ายอดขายรถยนต์ของรัสเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ โดยคาดว่าจะมีการปรับประมาณการยอดขายของทั้งปีให้สูงขึ้นไปอีกจากเดิม

ก่อนหน้านี้กระทรวงได้อนุมัติโครงการที่จะสนับสนุนร้อยละ 10 ของเงินดาวน์สำหรับสินเชื่รถยนต์ประมาณ 50,000 ราย (โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศในระดับราคาไม่เกิน 1.5 ล้านรูเบิล) ซึ่งโครงการความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายในการณรงค์ก่อนการเลือกตั้งของรัฐบาลครั้งสำคัญในเดือนกันยายน

การหยุดชะงักของภาคยานยนต์ที่เกิดจากไมโครชิปที่ขาดแคลนทั่วโลกได้ทำให้ตลาดรถยนต์รัสเซียสั่นคลอนเช่นกัน ก่อให้เกิดการขาดแคลนรถยนต์ใหม่และมีการปรับเพิ่มขึ้นของราคา ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ในรัสเซียมีการจ้างแรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะบางเมืองก็พึ่งพาอุตสาหกรรมนี้เป็นหลัก

นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดยหนังสือพิมพ์ Kommersant ระบุว่ารถยนต์ที่มีราคาไม่ถึง 1.5 ล้านรูเบิล ซึ่งจะมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สำหรับโครงการนี้กำลังขาดแคลนในตลาด ทั้งนี้การสนับสนุนกลุ่มรถยนต์ที่มีราคาต่ำสุดของตลาดอาจผลักดันให้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันได้ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนและผลักดันดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่าร้อยละ 30

The Bell ชี้ให้เห็นว่าครัวเรือนของรัสเซียที่ต้องการรถยนต์ใหม่ตอนนี้กำลังติดอยู่ในภาวะที่ยากลำบาก ด้วยตลาดที่ร้อนแรงทำให้รถยนต์มีราคาแพงในขณะที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และในระยะใกล้กำลังจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สูงขึ้น

ที่มา: *Russia Halts Subsidy for "Overheated" Automotive Industry*, Russia Business Today

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมารัสเซียตกอยู่ในความผันผวนทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการจ้างแรงงานจำนวนมากต้องประสบกับปัญหาการเงินเนื่องจากความต้องการในตลาดที่หดหายไป ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้เข้าไปโอบอุ้มด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อแบ่งเบาภาระผู้บริโภคที่ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ของรัสเซียที่ผลิตในประเทศด้วยการให้เงินช่วยเหลือเงินดาวน์บางส่วน ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างดีเป็นอย่างตีมาตลอด

ขณะนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในรัสเซียกำลังฟื้นตัวส่งผลให้ตลาดรถยนต์พลอยคึกคักไปด้วย ประจวบกับภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไปทั่วโลก ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนรถใหม่เพื่อจำหน่ายและมีการปรับราคารถยนต์สูงขึ้น รัฐบาลจึงตัดสินใจที่จะตัดความช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์ที่อยู่ในช่วงขาขึ้น

ผลจากการที่รัฐบาลระงับการให้เงินสนับสนุนแก่รถยนต์ของท้องถิ่นบางประเภท น่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับรถยนต์ประเภทอื่น ๆ มากขึ้นรวมทั้งรถยนต์นำเข้าจากประเทศไทย ด้วยภาวะที่กำลังร้อนแรงของตลาดรถยนต์ทำให้เชื่อได้ว่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ที่เป็นสินค้าหลักของไทยในตลาดรัสเซีย จะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 หากไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนในการประกอบรถยนต์ 